
Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
(V/v tổ chức phát động phong trào ủng hộ Miền trung bão lụt)

Kính gửi: - Đoàn viên Công đoàn, người lao động
- Cán bộ nhân viên toàn Công ty.

Thực hiện lời kêu gọi số: 253/LKG – TŨHCTĐ ngày 13 tháng 10 năm 2020 của BCH Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam về việc ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và Công văn số: 300/CTĐ – CTXH của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai ngày 19 tháng 10 năm 2020 về việc ủng hộ người dân Miền trung khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Được sự đồng ý của BGD Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bảo vệ Thiên Ưng về việc tổ chức phát động chương trình “*Chung tay vì đồng bào Miền Trung ruột thịt*” nhằm phần nào xoa dịu nỗi đau thương, mất mát to lớn với người dân các tỉnh Miền trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão, lũ lụt gây ra. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong mưa lũ, nhiều người dân cũng đã mất đi, để lại nỗi đau không thể bù đắp được cho gia đình và những người thân.

Với tinh thần “*Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách*” truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bảo vệ Thiên Ưng và BCH Công đoàn Công ty đã thống nhất và lập văn bản gửi đến toàn thể cán bộ, Đoàn viên Công đoàn và người lao động trong toàn Công ty kêu gọi ủng hộ chương trình “*Chung tay vì đồng bào Miền trung ruột thịt*” mỗi cán bộ nhân viên đóng góp số tiền tối thiểu là: 100.000đ/người (*Một trăm ngàn đồng trên người*) để ủng hộ đồng bào Miền trung khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Việc ủng hộ của cán bộ nhân viên sẽ được khấu trừ vào lương tháng 10 năm 2020.

BCH Công đoàn Công ty có trách nhiệm tổng hợp số tiền quyên góp và thông báo công khai với BGD Công ty và toàn thể cán bộ, Đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn Công ty được biết và cử đại diện BCH Công đoàn Công ty trao tặng tiền ủng hộ vào cho Hội chữ thập đỏ Tỉnh Gia Lai vào ngày 23 tháng 10 năm 2020.

* Mọi thắc mắc liên hệ: 0969.153 118 (Đ/c Thủy - Phòng HCNS) – 0905317959 (Đ/c Vinh - Chủ tịch Công Đoàn Công ty)

* **Nơi nhận:**

- Như kính gửi (t/h)
- BCH Công đoàn (t/h)
- Lưu VP.

**BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CÔNG TY CPTM DỊCH VỤ BẢO VỆ THIÊN ƯNG**



CHỦ TỊCH
Võ Đăng Vinh